

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2017

Minh Đức*



Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 với sự tham gia của trên 300 cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên cùng hơn 2.000 học sinh, sinh viên, VĐV Nhà trường

Năm 2015, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động trên quy mô toàn quốc, góp phần động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ cả nước, nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân còn góp phần tuyên truyền nâng cao vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đến nay, Ngày chạy Olympic đã trở thành phong trào quần chúng có tác động tích cực tới đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Ngày chạy Olympic hàng năm được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3.

Đối với các trường đào tạo về lĩnh vực TDTT nói chung và Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nói riêng, ngày 27/3 là ngày có ý nghĩa trọng đại, là ngày truyền thống của các trường. Năm nay, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã long

trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (1946-2017) và hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Lễ kỷ niệm được tổ chức trong khuôn viên Nhà trường với sự tham gia của trên 300 cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên cùng hơn 2.000 học sinh, sinh viên, VĐV Nhà trường.

Tại buổi lễ, NGƯT.GS.TS. Nguyễn Đại Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã có bài phát biểu ôn lại truyền thống ngành TDTT Việt Nam, theo đó Ngày 27 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38, thành lập Nha Thanh niên và Thể dục trực thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục, cùng ngày Người đã viết bài báo “Sức khỏe và Thể dục” đăng trên báo Cứu quốc, khuyên nhân dân cả nước tập thể dục để bồi bổ sức khỏe, thể lực. Bài báo của Người có giá trị định hướng, chỉ đạo ngành TDTT khởi xướng các hoạt động kiến tạo nền TDTT mang bản chất cách mạng vì dân vì nước, trong đó, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là một trong các hoạt động đó.

Cũng tại buổi lễ, NGƯT.GS.TS. Nguyễn Đại Dương đã cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên, học sinh, sinh viên, VĐV chạy hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2017.

*ThS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh